

การเป็น ผู้ฝึกหัดงาน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต หรือเราจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า “ผู้ฝึกหัดงาน” นั้นเอง
กว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชี โดยการ
ฝึกหัดงานสอบบัญชีต้องเป็นหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย หรือมาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองการฝึกหัดงาน
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

การเป็นผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน ดังต่อไปนี้

- 1** ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- 2** ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่าน
วิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่า 4
รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งรวม
ทุกรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกล่าว
ต้องกระทำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง
- 3** ต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่ม
ฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา
ว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (2)
หรือสำเนาปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 (6)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี
- 4** ต้องทำรายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง
นับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน โดยให้ยื่นรายงาน
ภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกำหนดในแต่ละปี
พร้อมด้วยคำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้น
ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น



- 5** ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การ
ฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอน
ใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน
ต่อคณะกรรมการภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อม
ด้วยรายงาน และคำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม
และการแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้น ให้ถือว่า
คำขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน
ในสำนักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้
การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถ
นับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้
ใบอนุญาตได้
- 6** ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มิได้
ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 5 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ
แจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ นายทะเบียนจะเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายคำขอที่ได้ยื่นตาม (3) (4) และ (5)
ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website
สภาวิชาชีพบัญชี <http://www.fap.or.th> หรือ ติดต่อส่วนทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2658 2524 และ 0 2685 2532 หรือ
E-mail: fapmember@fap.or.th

